

## พิชขึ้นค่าแรง-บาทแข็งจุด เชื้อมั่นสุดฯต่ำสุดใน4เดือน

นายสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เปิดเผยถึงผลสำรวจความเชื่อมั่นผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมเดือนเม.ย.ว่า ดัชนีฯ อยู่ที่ระดับ 89.1 ลดลงจาก 90.7 ในเดือน มี.ค. และลดต่ำสุดในรอบ 4 เดือนนับตั้งแต่ มี.ค. 61 เนื่องจากเดือน เม.ย. มีวันทำงานน้อยกว่าปกติจากวันหยุดยาวช่วงสงกรานต์ ส่งผลให้การใช้กำลังการผลิตในเดือน เม.ย.ลดลง รวมทั้งยังกังวลต่อต้นทุนการผลิตจากราคาวัตถุดิบ น้ำมัน และค่าจ้างแรงงานที่ปรับตัวสูงขึ้น รวมทั้งการแข่งขันด้านราคา ค่าเงินบาทที่แข็งค่า ทำให้ผู้ส่งออกสูญเสียรายได้เมื่อแปลงเป็นเงินบาท ส่วนดัชนีความเชื่อมั่นภาคการฯ เดือนข้างหน้าอยู่ที่ 102.2 เพิ่มขึ้นจากเดือน มี.ค. อยู่ที่ 100.9 เพราะมีความเชื่อมั่นเศรษฐกิจไทยขยายตัวต่อเนื่อง

สำหรับข้อเสนอแนะต่อรัฐบาล ต้องการให้แก้ไขปัญหาการเข้าถึงแหล่งเงินทุน เช่น ผ่อนปรนเงื่อนไขการขอสินเชื่อ และการใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน เร่งเบิกจ่ายงบประมาณรัฐที่ยังล่าช้า กำหนดมาตรการในการถ่ายเทเทคโนโลยีเพื่อให้ผู้ประกอบการไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขันเพิ่มขึ้น

ส่วนการหารือร่วมกับนายศิริ จิระพงษ์พันธ์ รมว.พลังงาน ถึงนโยบายการรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน

นั้น เอกชนต้องการรับทราบความชัดเจนแนวทางการรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนว่า จะรับซื้อที่ราคาเท่าไรที่ไม่เป็นภาระกับประชาชน เพื่อเอกชนวางแผนได้ถูกต้อง เพราะราคาจำหน่ายพลังงานหมุนเวียนแต่ละประเภทยังแตกต่างกัน ขณะที่ราคาค่าไฟของประชาชนในขณะนี้อยู่ที่หน่วยละประมาณ 4 บาท

“รมว.พลังงาน ยืนยันไม่ได้ชะลอซื้อไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน แต่ราคาต้องไม่เป็นภาระประชาชน จึงอยากทราบราคาที่ไม่เป็นภาระจะเป็นเท่าไร ควรประกาศให้ชัด และจากการหารือส.อ.ท.ยืนยันกับกระทรวงพลังงานถึงแนวทางสนับสนุนนโยบายพลังงานมั่นคงและราคาต่ำ”

นายสุวัฒน์ กมลพนัส ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมพลังงานทดแทน ส.อ.ท.กล่าวว่า ปัจจุบันผู้ผลิตไฟฟ้าในกลุ่มพลังงานทดแทนร่วมกับอุตสาหกรรมที่ต่อเนื่องมีอยู่ประมาณ 300-400 รายมีทั้งรายใหญ่ รายกลางและเล็ก ซึ่งล้วนเกิดมาจากนโยบายรัฐที่กำหนดการรับซื้อพลังงานทดแทนไว้ในแผนพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือกที่กำหนดรับซื้อไฟจากพลังงานทดแทนเมื่อสิ้นสุดแผนปี 79 ที่ประมาณ 19,000 เมกะวัตต์ (รวมน้ำ) ขณะนี้มีการรับซื้อแล้วประมาณ 10,000 เมกะวัตต์จึงต้องการให้รัฐสามารถรับซื้อได้ตามแผนการที่วางไว้